

คำประกาศเกียรติคุณ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
อาจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก



อาจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ การค้นพบตั๊กแตนสกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก และได้ตั้งชื่อตั๊กแตנדังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สถาบันและแหล่งที่ค้นพบว่า ชื่อว่า ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ (*Anasedulia maejophræ*) โดยได้รับการรับรองจากระดับโลกและได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมาก เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คำประกาศเกียรติคุณ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

นางสาวศรীরวรรณ ดอนวิเศษ



นางสาวศรীরวรรณ ดอนวิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ การช่วยคณาจารย์
ในหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และสาขาวิชา
พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร และได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมาก เป็นผู้
ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วย
ความมานะ อุตहन เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จึงสมควรได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

คำประกาศเกียรติคุณ
พนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์



นายบุญรัตน์ ยิ่งโยชน์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัด
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มีผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจคือ
การปฏิบัติงาน ด้วยใจรัก ซื่อสัตย์ ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี
และได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมาก เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนในการครองตน ครองคน
และครองงาน อีกทั้งปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อุตทน เสียสละ มีความซื่อสัตย์
สุจริต จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง และเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน จึงสมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
